

Số: 05...../BC-UBND

Dakrông, ngày 14 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của huyện Đakrông năm 2014

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công trên địa bàn huyện năm 2014. UBND huyện Đakrông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các nội dung sau:

1. Về sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của người dân vào quá trình hoạt động của chính quyền các cấp. Năm 2014, UBND huyện đã tích cực phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận; về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân.

Trong năm, UBND huyện đã tham gia cùng đoàn Đại biểu HĐND, đoàn Đại biểu Quốc Hội của tỉnh đi tiếp xúc cử tri 04 đợt ở các xã trên địa bàn huyện để ghi nhận ý kiến tham gia đóng góp của người dân vào các chương trình, kế hoạch của huyện; vào vấn đề giải quyết chế độ, chính sách đối với người dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, việc tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia ý kiến và đề nghị giải quyết khiếu nại tố cáo. Kết quả, trong năm UBND huyện đã tiếp 4 lượt dân với 2 công dân tới kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 11 đơn.

2. Thực hiện công khai, minh bạch

a. Công khai, minh bạch về danh sách hộ nghèo

Nhằm giúp cho người dân nghèo trên địa bàn huyện dễ dàng tiếp cận và hưởng những lợi ích từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương. UBND huyện đã chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện công khai các thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo ở 14 xã, thị trấn như: chính sách hỗ trợ tiền điện; Tiền đèn dầu thấp sáng; Chính sách cấp phát gạo, muối; Cung cấp phân bón, giống cây trồng, vật nuôi. Quy trình bình xét hộ nghèo được thực hiện công khai, đảm bảo theo đúng quy định từ việc lấy ý kiến biểu quyết của người dân; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả điều tra, đến cuối năm 2014 số hộ nghèo trên toàn huyện có 2.339 hộ, chiếm 25,92% và giảm 4,64% (-335 hộ) so với cuối năm 2013; có 922 hộ cận nghèo, chiếm 10,22%, giảm 1,11% so với cuối năm 2013.

b. Công khai minh bạch thu, chi ngân sách cấp xã.

Thông qua đợt kiểm tra công vụ ở 14 xã, thị trấn, cho thấy việc công khai minh bạch thu, chi ngân sách được các xã thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý thu, chi tài chính cho Kế toán các xã, thị trấn. UBND huyện đã phối hợp với các tổ chức có liên quan mở 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sử dụng phần mềm kế toán nâng cấp cho kế toán ở 14 xã, thị trấn.

c. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Năm 2014, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện thông qua các hình thức như trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại bảng thông tin. Bao gồm các quy hoạch, kế hoạch sau: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và khẩn trương xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã tại Công văn số 452/UBND-TN-MT ngày 13/6/2014; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông; Thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của huyện Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 4/3/2014 về việc quy định vị trí đất nông nghiệp và phân loại khu vực đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn huyện Đakrông để người dân dễ dàng tiếp cận.

3. Trách nhiệm giải trình với người dân

Nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải trình ý kiến của người dân. UBND huyện đã cử đại diện lãnh đạo cấp huyện tham gia cùng với chính quyền cấp xã trong các kỳ họp HĐND định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm hoặc trong các buổi tiếp xúc với công dân tại Phòng tiếp dân của huyện để tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã thực hiện việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của người dân theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực

Công tác phòng, chống tham nhũng được UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Năm 2014, UBND huyện đã tổ chức cho công chức, viên chức thực hiện việc kê khai thu nhập cá nhân đảm bảo theo đúng quy định; Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật Phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện.

Trong công tác tuyển dụng được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Kết quả UBND huyện đã hoàn thành việc tuyển dụng và bố trí công tác đối với 158 đối tượng. Trong đó, có 19 đối tượng cử tuyển và 81 đối tượng thuộc diện xét đặc cách, 58 đối tượng tự do.

5. Về Cải cách thủ tục hành chính

Nội dung cải cách thủ tục hành chính đã được UBND huyện báo cáo trong báo cáo số 253/BC-UBND ngày 17/11/2014 về tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2014 của UBND huyện Đakrông.

6. Cung ứng dịch vụ công

a. Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ, các kỹ thuật lâm sàng mới trong công tác khám và điều trị cho nhân dân được thực hiện. Công tác khám chữa bệnh theo chế độ Bảo hiểm y tế được duy trì và triển khai rộng rãi cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi tạo điều kiện cho mọi người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế.

Trong năm, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức kiểm tra đề công nhận xã đạt chuẩn về y tế, dự kiến huyện có 4 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (133%KH). Với số lượng 22,8 giường bệnh/vạn dân và 5,3 bác sỹ/vạn dân, 71,4% trạm y tế có bác sỹ cơ bản đã đáp ứng phần nào nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn.

b. Cải thiện dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

UBND huyện đang chỉ đạo ngành giáo dục xây dựng Quy hoạch phát triển ngành giáo dục từ nay đến năm 2020. Đánh giá, hoàn thiện mô hình trường bán trú trên địa bàn huyện.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn vốn. Công tác xây dựng trường chuẩn được chú trọng, trong năm đã kiểm tra và công nhận thêm 02 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường tiểu học Ba Lòng, Trường mầm non Tà Rụt), đạt 100%KH, nâng tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia đối với mầm non lên 4 trường (chiếm 13,33%), 04 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia (chiếm 17,39%). Tuy nhiên cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu thốn đặc biệt là các khu vực lẻ, UBND huyện đã tiến hành rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch xóa phòng học tạm, mượn năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020; làm việc, thống nhất với Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT, tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ cán bộ quản lý đạt chuẩn 100%, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 97% trong tổng số giáo viên toàn ngành.

c. Cải thiện hệ thống hạ tầng căn bản

Trong năm 2014, UBND huyện đã thường xuyên kiểm tra tình hình xuống cấp, hư hỏng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt để xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa. Bên cạnh đó, UBND huyện đã tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua kết quả điều tra sơ bộ, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh nông thôn đạt 71,4%, vượt 1,4% so với kế hoạch, tăng 6,4% so với cuối năm 2013.

Nhằm thực hiện tốt việc cung cấp điện sáng đảm bảo cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn. UBND huyện đã đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho 15 thôn, bản và đã đưa vào vận hành khai thác. Hai nhà máy thủy điện Đakrông 2, Đakrông 3 đã đi vào hoạt động ổn định góp phần không

nhỏ vào giá trị sản xuất của ngành giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Công tác thu gom rác thải được thực hiện thường xuyên, đúng nơi quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

d. Giữ vững ổn định an ninh trật tự

UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X). Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, xử lý tốt các tình huống; Tổ chức các đợt tuần tra trên các tuyến biên giới, kịp thời báo cáo theo phân cấp. Đồng thời, tham mưu xử lý tốt các tình huống vi phạm xảy ra tại cơ sở, không để phát sinh các loại tội phạm mới.

Công tác tuần tra giao thông được thực hiện thường xuyên, trong năm phát hiện 735 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp vào ngân sách 288,040 triệu đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng hoàn thành quy chế xây dựng thể trận khu vực phòng thủ huyện nhằm giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của huyện Đakrông năm 2014./-*✓*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c)
- Sở Nội vụ;
- CT, các PCT;
- Lưu VT, CV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH,**



Hoàng Nam